

Số: 73 /CV-CIE
V/v: Giải trình tổ chức kiểm toán từ
chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài
chính năm 2022.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023



Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE Group); Mã chứng khoán CEG nhận được công văn số 1914/TB-SGDHN ngày 22/05/2023 về việc duy trì diện hạn chế giao dịch do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022. Công ty CIE Group xin được giải trình như sau:

Việc từ chối đưa ra ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty do ảnh hưởng của các vấn đề:

1. Các khoản công nợ phải thu đã quá hạn thanh toán nhưng chưa được trích lập dự phòng là 9,568 tỷ đồng, cũng như chưa nhận được đầy đủ xác nhận các khoản công nợ phải thu.

Giải trình về vấn đề này: Ban điều hành Công ty đã làm việc với các đối tác về thanh toán công nợ. Khi kết thúc năm tài chính (tại ngày 31/12/2022) Công ty đã lập và gửi văn bản đối chiếu công nợ đến các khách hàng. Đến thời điểm lập báo cáo tài chính, Công ty CIE Group chưa nhận được đầy đủ các văn bản xác nhận của khách hàng. Mặc khác, trong năm 2022, Công ty đã rất tích cực trong công tác đòi các khoản nợ phải thu lâu năm tuy nhiên nhiều khách hàng của đơn vị cũng đang gặp khó khăn do sau hai năm dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế thế giới nên chưa thu hồi được. Hiện tại, Công ty CIE Group vẫn đang tích cực tăng cường thu hồi các khoản nợ còn lại và Ban điều hành Công ty tin tưởng trong năm 2023, với sự hỗ trợ của Nhà nước cũng như sự phục hồi của nền kinh tế đơn vị sẽ thu hồi được các khoản nợ nên chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

2. Liên quan đến các khoản đầu tư dài hạn khác với số tiền 10,522 tỷ đồng chưa thu thập được đầy đủ các Báo cáo tài chính năm 2022 của hai đơn vị là Công ty CP Viện máy và DCCN và Công ty CP đầu tư và phát triển nhà CIE-CMC-SĐVĐ.

Giải trình vấn đề này: Do báo cáo tài chính của Công ty CIE Group được hoàn thiện vào đầu tháng 03/2023 mà hai đơn vị trên đến cuối tháng 03/2023 mới hoàn thành Báo cáo tài chính năm 2022. Do vậy, đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán năm 2022 của Công ty CIE Group vẫn chưa thu thập được Báo cáo tài chính của hai đơn vị mà CIE Group đầu tư.



112

Biện pháp khắc phục: Trong năm 2023, Ban điều hành sẽ tập trung xử lý các tồn tại, vướng mắc về tài chính, đầu tư cũng như tiếp tục tăng cường công tác thu hồi công nợ; thực hiện cấu trúc lại các đơn vị trong tập đoàn; thoái vốn tại các đơn vị kinh doanh không hiệu quả; thu thập đầy đủ các thông tin về các khoản nợ và các khoản đầu tư. Hạch toán đầy đủ, chính xác hơn theo quy định hiện hành để loại bỏ các ý kiến ngoại trừ cũng như từ chối cho ý kiến của kiểm toán độc lập trong báo cáo tài chính năm 2023.

Trên đây là ý kiến giải trình của Công ty CIE Group để làm rõ vấn đề dẫn đến việc tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Kính đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét, chấp nhận.

Trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quốc Tuấn

